

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, ความเห็นเจ้าหน้าที่เฟดบางส่วนหนุนดอลลาร์ฟื้นตัว

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย ขณะที่ความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) บางส่วน ที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ ช่วยหนุนดอลลาร์ ในช่วงที่ตลาดยังขาดปัจจัยใหม่

*ดอลลาร์รักษาระดับความแข็งแกร่งไว้ได้ในช่วงเช้าวันนี้ หลังแข็งค่าขึ้นเมื่อวานเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดสองราย ที่สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 95.362 ในช่วงเช้าวันนี้ ขยับขึ้นจาก 95.288 ในช่วงท้ายวานนี้ และออกห่างจากจุดต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 94.578 ที่ทำไว้ในวันศุกร์

*ถ้อยแถลงของนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก รวมทั้งถ้อยแถลงของนายเดนนิส ล็อคฮาร์ท ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า มีโอกาสมากยิ่งขึ้นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมวันที่ 26-27 เม.ย.

*นายล็อคฮาร์ท กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐอย่างต่อเนื่อง ก็มีแรงหนุนมากพอที่จะใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนให้เฟดดำเนินขั้นตอนต่อไป ในการประชุมครั้งใดครั้งหนึ่งในอนาคต โดยอาจจะเป็นการประชุมช่วงสิ้นเดือนเม.ย.

*ด้านนายวิลเลียมส์ ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในเดือนเม.ย. หรือในเดือนมิ.ย.นี้

*แต่ตลาดสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย ไม่ได้รับผลกระทบจากความเห็นดังกล่าวมากนัก โดยนักลงทุนบางส่วนรอฟังถ้อยแถลงของนายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดสาขาชิคาโก และเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่น ๆ ซึ่งมีแนวโน้มแสดงความเห็นแบบสายพิราบ

*นักลงทุนยังรอฟังถ้อยแถลงของผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย ที่มีกำหนดจะกล่าวแถลงในช่วงต่อไปของวันนี้ด้วย

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 99.01 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 1.96 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 114.61 ล้านบาท

*09.38 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.92/94 จาก 34.88 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.224/324 จาก 39.220 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.03/08 จาก 111.93 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1241/42 จาก 1.1239 เมื่อวาน

"เมื่อคืนก็มีความเห็นจากเฟดบางสาขาออกมา ว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนหน้าก็ช่วยหนุนดอลลาร์บ้าง แต่ตลาดก็ยังให้น้ำหนักการการประชุมเฟดเมื่อสัปดาห์ก่อน ที่ว่าปรับลด dot plot ในการขึ้นดอกเบี้ยลง ตรงนั้นจะมีน้ำหนักมากกว่า" ดีลเลอร์กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้